
 

 

 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลปรางหมู ่
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

-------------------------------- 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓๓ วรรคสี่  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น 
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลปรางหมู่ จึงขอปิดประกาศรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ที่สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  มีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2564 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่     1     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
            ธันยพงศ์  สกุลเวช 
 
  (นายธันยพงศ์  สกุลเวช) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



 ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันที่  29  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

---------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช ประธานสภา  ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นางสุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง รองประธานสภา  สุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง  
3 นายกัณชิต  ค าเสน สมาชิกสภา  กัณชิต  ค าเสน  
4 นายชม  เพชรกาศ สมาชิกสภา  ชม  เพชรกาศ  
5 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภา  ชวลิต  เขียดสง  
6 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภา  ฐานิตา  เพชรคง  
7 นายภิญโญ  กรุณกิจ  สมาชิกสภา  ภิญโญ  กรุณกิจ  
8 นายรัตนโชติ  รามแก้ว สมาชิกสภา  รัตนโชติ  รามแก้ว  
9 นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง สมาชิกสภา  ลัทธิ  เอียดเกลี้ยง  

10 นายสุธน  ปานเพชร สมาชิกสภา  สุธน  ปานเพชร  
11 นายอนันต์  ทองสม  สมาชิกสภา  อนันต์  ทองสม  
12 นายประภาส  อัณฑยานนท์ เลขานุการสภา  ประภาส  อัณฑยานนท์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพงศ์  ปานเพชร นายกเทศมนตรี   สมพงศ์  ปานเพชร  
2 นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี จ าเนียร  ทิพย์เพ็ง  
3 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
4 นายโชติ  จันทรโชติกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โชติ  จันทรโชติกุล  
5 นางสาวสมคิด  อินทรกุล ปลัดเทศบาล สมคิด  อินทรกุล  
6 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์    
7 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุคนธ์ทิพย์ อินรสิพงค ์  
8 นางสาวอาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไปฯ อาจิน  เต็มพูน  

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.18  น. 
 ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 -  ขอให้ทุกท่านระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19)  เนื่องจากขณะนี้ได้มีสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ก าลัง
แพร่ระบาดเข้ามา ซึ่งสามารถติดเชื้อได้ง่าย 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา  - ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่  2 ครั้ งที่  3/2564 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  27  
กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น   
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน  - สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่     

นายรัตนโชติ  รามแก้ว - การประชุมครั้งที่แล้วได้มีกล่าวรายงานเกี่ยวกับการถมหลุมบ่อถนน  ซึ่ง
ผู้รับเหมาได้ด าเนินการแก้ไขเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้บันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม 

ประธาน - รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ถ้าหากมีการแก้ไขหรือตรวจสอบแล้ว จะ
จดบันทึกในการประชุมครั้งนี้ และจะไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม
ครั้งก่อนในค ากล่าวของนายชม เพชรกาศ ซึ่งในการได้มีการตรวจสอบ
แต่ไม่การชี้แจงของกองช่าง เกี่ยวกับ เรื่องการถมหลุมบ่อว่ามีการ
ตรวจสอบหรือควบคุมงานหรือไม่ จะให้กองช่างชี้แจงหรือไม่   

น.ส.สมคิด  อินทรกุล - ขออนุญาตชี้แจง 
ประธาน - เชิญ น.ส.สมคิด อินทรกุล ปลัดเทศบาล ชี้แจง 
น.ส.สมคิด  อินทรกุล - ในวาระที่ 2 นี้เป็นวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้

สมาชิกสภาได้ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นั้น ได้มีการ
ประชุมตามที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมหรือไม่ เพราะฉะนั้น 
ไม่จ าเป็นต้องให้ทางกองช่างเข้ามาชี้แจง เพราะว่าเป็นการตรวจรายงาน
การประชุมหรือรับรองรายงานการประชุม 

 

/ในกรณี.. 
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      ในกรณีที่จะให้ทางกองช่างมาชี้แจงในที่ประชุมนั้น ไม่ได้อยู่ใน

ระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุม   หากสมาชิสภาท่านใดจะ
ให้กองช่างมาชี้แจงต้องแจ้งล่วงหน้า เพ่ือจะได้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงานมาชี้แจง    

ประธาน - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว อีกครั้ง 
ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีถือว่ารับรอง 

มติที่ประชุม - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายชวลิต  เขียดสง - มอบหมายให้ นายกัณชิต ค าเสน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธาน กก.ตรวจรายงานฯ)     กล่าวรายงาน 
นายกัณชิต ค าเสน - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
(กรรมตรวจรายงานฯ)  ปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3/2564 ประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ และได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน  จึงขอรายงานต่อสภา 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่

  5.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธาน -  เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภา -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 

  ข้อ 12(3) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

 /ในที่เปิดเผย... 
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ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ประธาน - ขอเชิญนายกฯ กล่าวรายงาน 
นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้ นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กล่าวรายงาน 
นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ ทุกท่าน 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

ปรางหมู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยใช้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2564 ได้ก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยจะท าการติดตาม
และประเมินผลภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาได้มีการด าเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2564 จึงขอรายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ดังนี้ 

   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 มี
ทั้งหมด 206 โครงการ มีการด าเนินการและงบประมาณที่ได้ปฏิบัติแยก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  22 โครงการ จ านวนเงิน  
18,626,735  บาท 

2. ยุทธศาสตร์ กา ร พัฒนาสู่ ก ารท่ อง เที่ ย ว เ ชิ งอนุ รั กษ์ และ 
เชิงวัฒนธรรม  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  2 โครงการ  
จ านวนเงิน 5,650,000  บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  27 โครงการ จ านวนเงิน 15,389,199 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
2 โครงการ  จ านวนเงิน 322,334.25  บาท 

/5. ยุทธศาสตร์... 



- 5 - 
 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  14 โครงการ  จ านวนเงิน  
2,542,907.22 บาท 

รวมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
67 โครงการ  รวมเป็นเงิน 42,531,175.47 บาท 

   จากการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ครอบคลุมภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

   การจัดท าแผนงาน/โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้พิจารณาน า
แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ไปสู่การจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ครบทั้ง 5 ด้าน 

   แต่ทั้งนี้  ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. จากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระบาดในประเทศ
ท าให้หลายโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น โครงการวันกตัญญู 
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติด
และโรคเอดส์   

2. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งต่อไป ในเรื่องของผลการ
ด าเนินงาน ให้ระบุช่วงเวลาที่ได้ด าเนินการด้วย จะได้รู้ว่าโครงการ 
ท าในช่วงไหน 

3.  โครงการที่ บ รรจุ ไว้ ในแผนพัฒนาท้ องถิ่ นมี จ านวนมาก 
แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีจ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้หมด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ
และค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
/4. โครงการ... 
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4. โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้ สมควร

ยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เ พ่ือผลการ
ด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

    รายละเอียดของโครงการได้ปรากฎอยู่ในเล่มรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้จัดส่งไปให้ทุกท่านแล้ว 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 5.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธาน - เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 
  มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี  

ประธาน - ขอเชิญนายกฯ กล่าวรายงาน 
นายกเทศมนตรี - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่ ส านั กงานเทศบาล จึ งขอรายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระผมได้เข้ารับต าแหน่งเดือน มีนาคม 2564 ได้บริหารงานตาม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 โดยมีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,947,700 บาท มีการใช้
จ่ายงบประมาณในการด าเนินการโครงการ ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและ 
ลงนามในสัญญา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 67 โครงการ  
เป็นเงิน 42,531,175.47 บาท (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการ
ด าเนินการ  22 โครงการ งบประมาณ 18,626,735 บาท 

/จ่าย... 
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  2. ยุ ทธศาสตร์ ก า ร พัฒนาสู่ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง อนุ รั กษ์ แล ะ 
เชิงวัฒนธรรม  มีการด าเนินการ  2 โครงการ จ านวนเงิน 
5,650,000  บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีการด าเนินการ  
27 โครงการ จ านวนเงิน 15,389,199 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการ 2 โครงการ  
จ านวนเงิน 322,334.25  บาท 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  
มีการด าเนินการ 14 โครงการ จ านวนเงิน 2,542,907.22 บาท 

   จึงขอรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ เพ่ือทราบ ส าหรับ
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการปรากฎตามเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 5.3  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570   
ประธาน - เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   

  ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ประธาน - ขอเชิญนายกฯ กล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - ขอมอบหมายให้ นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์  นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนฯ กล่าวชี้แจง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ - ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แล้วเสร็จ และผู้บริหาร
เทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้ พิจารณาอนุ มัติ แผน พัฒนาท้องถิ่ น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  แล้ว นั้น 

/เพ่ือให้... 
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   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปรางหมู่ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุธน  ปานเพชร - ของบประมาณซ่อมแซมถนนสายเอเชีย-ชลประทาน ม.4 ทางขึ้นลาดชัน 

ขอให้ยกระดับ รวมทั้งหมู่ที่ 7 แถวหลักห้า และหมู่ที่ 8 ด้วย โดยการ
เสริมคอนกรีต และขอถังขยะ 

นายประภาส  อัณฑยานนท์  -  เป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว หลังทุกท่านได้เข้าด ารงต าแหน่ง ท่านนายกฯ 
เคยได้รับปากประชาชนไว้ว่าจะบริหารให้มี ไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์
เพ่ือให้ประชาชนใช้หรือไม่  ประชาชนที่ใช้เส้นทางหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 1 ไม่
มีแสงสว่าง ประชาชนประสานขอไฟฟ้ามา ซึ่งช่วงกลางคืนจะมีประชาชน
ใช้เส้นทางเดินทางกลับจากการท างานเกรงว่าจะเกิดอันตราย  ซึ่ง
ประชาชนก็ได้แจ้งประสานมากับสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต  จึงขอ
น าเรียนปรึกษาท่านนายกเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนจะได้หรือไม่ 

 - ขอเรียนถามว่าห้องกิจการสภาเพ่ือให้สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภา 
จะได้ใช้เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือ ท างานร่วมกัน 

 - ประชาชนฝากสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนที่เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ
หลังจากเกิดอุทกภัย จะมีงบประมาณซ่อมแซมถมหลุมบ่อหรือไม่ 

นางฐานิตา  เพชรคง - ประชาชนแจ้งความเดือดร้อนเรื่องการเดินท่อเมนต์ประปา รอบถนน 
ข้างบ้านของ นายวัชรพงศ์  พูลชุม หมู่ที่ 2 ท่อเมนต์รั่วซึมท าให้น้ าขัง 
ใต้บ้าน ซึ่งได้ร่วมกับ นายอนันต์ ทองสม  ไปส ารวจดูมาแล้ว  จึงขอแจ้ง
มายังผู้บริหารเพ่ือทราบและด าเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งประมาณการเดิน
ท่อเมนต์ใหม่ ประมาณ 400 เมตร 

 
/นายลัทธิ... 



- 9 - 
 

นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง - ขอปรึกษาหารือท่านนายก เรื่องที่ก าลังด าเนินการประสานงานการท า
ถนนสายบายพาสเส้นใหม่ จากต าบลแพรกหาไปต าบลล าป า โดยเส้นทาง
เชื่อมผ่านต าบลปรางหมู่ ต าบลชัยบุรี ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่หรือไม่ 
เพราะมีพ่ีน้องประชาชนอยากทราบเส้นทางที่มีจุดตัด หรือเปลี่ยน 
เส้นทางช่วงไหนบ้าง 

 - ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 สายหลักห้า เสาไฟฟ้าสึกหรอ สายไฟหย่อนอยู่บ้านหลังคา
บ้านของประชาชน เกรงว่าจะเกิดอันตราย เนื่องจากสายไฟฟ้ามีสภาพ
เก่า อยากให้นายกฯ ช่วยด าเนินการแก้ไขโดยด่วน และท าการเปลี่ยน
ย้ายเสาไฟฟ้า 

 - ถนนสายป่ายาง หมู่ที่ 7 ประชาชนขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้า 
กับทางการไฟฟ้าฯ แต่การไฟฟ้าฯ ให้เทศบาลด าเนินการเปลี่ยนขนาด
มิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ให้มีก าลังไฟฟ้ามากกว่าเดิม เนื่องจากของเดิมมีสภาพ
เก่าและก าลังไฟต่ า จ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอเพราะประชาชนมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเ พ่ิมมากขึ้น จึงขอให้ทางเทศบาลฯ ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า เ พ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

นายชวลิต  เขียดสง - ขอปรึกษาท่านประธาน ในการประชุมสภาฯ จะมีหัวหน้าส่วนต่าง ๆ เข้า
ร่วมประชุม เพ่ือจะได้มีการตอบข้อซักถามหลายเรื่อง เช่น เรื่องการเปิด
เรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาทราบต่อไป 

- สอบถามท่านนายก กรณีหากมี พ่ีน้องชาวบ้านมีความประสงค์จะ
ร้องเรียนหรือแจ้งความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
จะใช้ แอพพลิเคชัน ไลน์ ส่วนตัวของนายกหรือ ไลน์กลุ่มของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ เพราะสมาชิกสภา จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการท างาน
และจะได้ให้การช่วยเหลือหรือร่วมงานกับสมาชิกท่านอื่น ๆ  

นายอนันต์  ทองสม - ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ด าเนินการติดตั้งกระจกโค้งในจุดเสี่ยง  
ทางแยก ทางโค้ง ในต าบลปรางหมู่ทั้ง 9 จุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายกเทศมนตรี - ขอชี้แจงข้อสอบถามดังนี้ 
- ได้ ด า เ นิ นการจั ดท า ค า ของบประมาณเ งิ น อุดหนุน เ ฉพาะกิ จ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 17 โครงการ  รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 99,993,000 บาท แยกเป็น  
    ประเภทโครงการถนนคอนกรีต จ านวน 13 โครงการ  
    ประเภท ประปา จ านวน 2 โครงการ เป็นการเดินท่อ PE ใหม่
ทั้งหมดท้ังต าบล  
    ประเภท แหล่งท่องเที่ยว บริเวณเขาอ้น ท าถนนยกระดับถนนจาก
บ้านดอนแบก หมู่ที่ 1 ไปถึงถนนพลายทอง ต าบลพญาขัน ถนนรอบ 
เขาอ้น รวมถึงถนนรอบแหล่งน้ า  

/ประเภท... 
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    ประเภทลานกีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาบ้านนางเกรียงทั้งหมด 
ประมาณ 5,000,000 บาท  
และยังมีของบประมาณเพ่ิมเติม ไม่รวมกับ 99,993,000 บาท ได้แก่ 
ของบประมาณจัดซื้อรถขยะ จ านวน 2,600,000 บาท และ 
งบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
   1. โครงการถนนสายเอเชีย  – นาม่วง หมู่ที่  8  ประมาณ 
7,000,000 บาท 
   2. โครงการถนนสายชลประทาน -หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่  4  
ประมาณ 1,900,000 บาท 

3. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มครัวเรือน
เปราะบางด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ประมาณ 1,600,000 บาท โดยการให้
ไก่ไข่ท่ีพร้อมจะออกไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว พร้อมอาหาร 2 กระสอบ 

 - ขณะนี้ ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการขุดลอกคูคลองจากมาบเคียน ถึง 
คลองกง ผ่านสะพานยาว โดยส่งโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ไปยังหน่วยงานทหารช่างที่ 402  

 - นอกจากนั้น ได้มีการประสานงานกับส านักชลประทานที่ 16 จังหวัด
สงขลา โดยขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮคอยาว ด าเนินการขุดลอกวัชพืช
บริเวณถนนรถไฟ คลองกง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

 - ได้ร่วมมือกับแขวงการทาง ในการขอแนวรั้วกั้น (แบริเออร์) ตั้งแต่ปรางค์ชัย – 
ทุ่งข่า เว้นเปิดช่องทาง ท าเป็นวงเวียน ที่ตลาดนัดชุมชนหัวถนนคลอง เพ่ือ
ความสะดวก ในการใช้รถจากถนนของประชาชน หมู่ที่ 8  

 - ได้ด าเนินการประสานไปยังทางหลวงชนบทพัทลุง เพ่ือติดตั้งไฟกระพริบ
แจ้งเตือนอันตราย ใส่เส้น ทาสีพ้ืนแดงให้ชัดเจน ส าหรับจุดเสี่ยงเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ช่วงเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าที่ท าการปกครองต าบล
ปรางหมู่ หมู่ที่ 6 – แหลมยาง หมู่ที่ 3  

 - ได้ประสานงานกับทางหลวงชนบทที่ 14 จังหวัดกระบี่ เพ่ือส ารวจขยาย
ถนนทางหลวงชนบท พท.4009 ปรางค์ชัย – ชัยบุรี  งบประมาณ 
โดยประมาณ 30,000,000 บาท  ซึ่งทราบว่าได้ด าเนินการออกแบบไว้แล้ว 
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ 2567   

 - ได้จัดท าโครงการเกินศักยภาพฯ เพ่ือขอรับงบประมาณจาก อบจ.พัทลุง 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

  1. ท าสะพานยาว หมู่ที่ 9   
  2. ถนน คสล.สายชลประทาน –หนองโอน  หมู่ที่ 4   
  งบประมาณรวม ประมาณ 4 ล้านกว่าบาท  ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว จะ

ด าเนินการประมาณเดือน มีนาคม 2565 นี้ 
- รายการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนแบก ที่ได้รับความเสียหายจากการ

เกิดน้ าท่วม 
 

/- ติดต้ัง... 
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- ติดตั้งกระจกโค้ง ตามจุดเสี่ยง ทางแยก ทางโค้ง จ านวน 9 จุด ทั้งต าบล 
ได้แก่ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5, ทางโค้งใกล้บ้านนายชม เพชรกาศ หมู่ที่ 6, 
โค้งห้วยไก่ หมู่ที่  6, โค้งใกล้บ้านนายประสิทธิ์  ยิ่งด านุ่น หมู่ที่  6,  
หลังโรงเรียนบ้านแหลมยาง หมู่ที่ 3, ซอยยางโพรง-หน้าถ้ าตาพราหมณ์ 
(ใกล้บ้านนายสมเกียรติ ชูเพ็ง) หมู่ที่ 7, ซอยบ้านนายภิญโญ กรุณกิจ  
หมู่ที่ 7, โรงเรียนบ้านปรางหมู่ หมู่ที่ 8 และซอยเอเชีย-ชลประทาน หมู่ที่ 4  

- กรณีการแก้ไขปัญหาทางขึ้นถนนเอเชีย จากซอยเอเชีย -ชลประทาน  
หมู่ที่ 4 มีความลาดชัน ได้ด าเนินการประสานกับแขวงการทางพัทลุง 
จะด าเนินการให้   ส่วนถนนสายหลักห้า หมู่ที่  7 ได้ เสริมคอนกรีต  
ทั้งสองข้าง   

- กรณีไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
มีงบประมาณ 180,000 บาท  ส าหรับขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ไปบ้าน
โคกนาก จะใช้งบประมาณนี้ด าเนินการไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์  แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้กับผู้รับจ้าง จึงได้น า
งบประมาณส่วนนี้ไปใช้จ่ายก่อน 

- กรณีห้องกิจการสภา ส าหรับการท างานและเป็นสถานที่ปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภา  จะด าเนินการให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- กรณีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช ารุด หลังจากเกิดน้ าท่วม เนื่องจากจังหวัด
พัทลุง ได้ประกาศให้พ้ืนที่ต าบลปรางหมู่ทุกหมู่บ้าน เป็นเขตพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย  ขณะนี้ก าลังส ารวจถนนสายใดบ้างที่มีความช ารุด 
โดยกองช่างได้ด าเนินการประสานไปยัง ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ
เลขานุการสภา เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดท างบประมาณแล้วแจ้งไปยัง
อ าเภอเมืองพัทลุง โดยใช้งบประมาณของอ าเภอเมืองพัทลุง 

- กรณีท่อประปารั่วซึม บ้านนายวัชรพงศ์  พูลชุม หมู่ที่ 2 นั้น ได้จัดท าการ
ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการเดินท่อ PE ใหม่ทั้งหมด 
ทั้งต าบล โดยเฉพาะหมู่ที่ 2, 3, และหมู่ที่ 6   เป็นท่อเก่าใช้มานานมาก
มีหินปูนเกาะในท่อ จากท่อ 3 นิ้ว แคบลงเหลือ 2 นิ้ว ส่วน หมู่ที่ 2  
มอบหมายให้กองช่างไปส ารวจการด าเนินการแก้ปัญหาย้ายท่อเมนต์ 
ที่รั่วซึม   

- กรณีเรื่องไฟฟ้าภายในซอยหลักห้า หมู่ที่ 7 จะให้กองช่างลงไปส ารวจ  
- กรณีการท าถนนบายพาสสายใหม่ ได้มีเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท จาก

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการส ารวจ ตามแบบที่ได้มีการเสนอเมื่อ
ประมาณ 2 ปีก่อน ก่อนที่จะได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี ก็ได้
เป็นตัวแทนในการส ารวจเส้นทาง เพ่ือให้มีการเวนคืนที่ดินน้อยที่สุด 
ระยะทางสั้นทีสุ่ดและผ่านบ้านเรือนน้อยที่สุด และให้เป็นเส้นตรง  จึงได้
ประสานกับ นายภิญโญ กรุณกิจ  เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนด 

/เส้นทาง... 
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เส้นทางทุ่งข่า บริเวณยูเทิร์น ใกล้กับโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์
ศึกษา)  แล้วตัดผ่านหมู่ที่  7 เลยบ้าน นายลัทธิ เอียดเกลี้ยง ฝาย
ชลประทาน ผ่านไปถ้ าตามพราหมณ์ ตรงไปเขาอ้น ไปเตาปูน(ล าป า) 
ระยะทาง 12 กิโลเมตร แต่เกิดปัญหา เนื่องจากมีกฎระเบียบของ 
ทางหลวงฯ ในการก่อสร้างเส้นทางต้องห่างจากโบราณสถาน อย่างน้อย 
1 กิโลเมตร เส้นทางที่ผ่านมี 3 แห่งที่ตั้งอยู่ห่างไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
ได้แก่ ถ้ านางชี  เจดีย์วัดควนกรวด และ เจดีย์วัดเขาแดงตะวันออก  
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว   
     จึงจ าเป็นต้องหาเส้นทางใหม่ แต่ให้อยู่ในพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่ โดย
โครงการทางหลวงพัทลุง ได้ร่วมกับหลายฝ่ายประชุมหารือกัน ให้ย้าย
เส้นทางไปเป็นจุดใกล้ปั้มเชลล์ หมู่ที่ 4  โดยไม่ให้ใกล้เขตเมืองเกินไป  
แล้วเลี่ยงเจดีย์วัดควนกรวด หมู่ที่ 5 ไปสิ้นสุดที่ต าบลล าป า  ส่วนทาง
นายกเทศมนตรีต าบลพญาขัน เสนอให้เส้นทางอยู่ทางด้านทิศเหนือของ
เขาอ้น ส่วนเส้นทางเดิมอยู่ทิศใต้เขาอ้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางหลวงฯ  
ได้ไปส ารวจในพื้นที่ต าบลพญาขันอีกครั้ง  ขณะนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ หาก
มีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

- กรณีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ของนายกฯ ใช้ ไลน์กลุ่มของเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ และไลน์กลุ่มร่วมคิดร่วมท าของคนต าบลปรางหมู่   

ประธาน - กรณีการเข้าร่วมประชุมสภาฯ ของหัวหน้าส่วนราชการ ในครั้งต่อไป 
เชิญเข้าร่วมประชุมด้วย 

น.ส.สมคิด อินทรกุล - กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นั้น ตามระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว ไม่มีการตั้งกระทู้ถามของหน่วยงานนั้น ๆ หัวหน้า
ส่วนราชการจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม หากสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสอบถาม
หรือข้อเสนอแนะก็ให้ท าเป็นกระทู้ถามได้ แต่ต้องเสนอผ่านเลขานุการสภาฯ  
หากเป็นเรื่องการท างานของพนักงานจะได้ทราบล่วงหน้าและเตรียม
หลักฐานหรือเอกสารต่าง ๆ มาชี้แจงในที่ประชุม เพราะหากเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเลข จะไม่สามารถใช้ประมาณการได้  จะต้องน าตัวเลข 
ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน ตามความเป็นจริงในการน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ   

ประธาน - ฝากแจ้ง ไม่อนุญาตให้พนักงานเทศบาลบันทึกเสียงการประชุม ยกเว้น
เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสภาฯ สามารถบันทึกได้ 

- กรณีการบันทึกรายงานการประชุมเรื่องการรายงานการด าเนินการ 
ถมหลุมบ่อถนนภายในต าบลในขณะนั้น เชิญสมาชิกสภาฯ  

นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง - ในการประชุมครั้งก่อนก็ได้คุยกันแล้วและผู้ รับเหมาก็ได้แก้ไขงาน
เรียบร้อยแล้ว 

 
/นายชวลิต... 
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นายชวลิต  เขียดสง - เรื่องการด าเนินการถมหลุมบ่อ ได้มอบหมายให้ นายชม เพชรกาศ  

เป็นผู้ติดตามดูแล และได้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ  
นายชม เพชรกาศ - การถมหลุมบ่อถนนภายในต าบลไม่มีปัญหา ผู้รับเหมาได้แก้ไขงานให้

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีได้ทักท้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในการท างานต้อง
ประสานงานงานกันทุกฝ่าย จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ท างานไปด้วยกัน 
การท างานตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ 

นายประภาส  อัณฑยานนท์ - ได้เป็นผู้ร่วมติดตาม ตรวจสอบ การถมหลุมบ่อถนนภายในต าบล และได้
ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ด าเนินการแก้ไขให้ และได้แก้ไขแล้วเสร็จ
ตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว  

ประธาน - สรุปว่า ตามที่ได้มีการรายงานการถมหลุมบ่อถนนภายในต าบลต่อสภาฯ 
ครั้งที่แล้ว นั้น ทางผู้รับเหมางานได้แก้ไขงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

นายประภาส  อัณฑยานนท์  -  ขอให้ท่านนายกฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง 
ให้ประชาชน ถนนสายริมคลอง หมู่ที่ 5 ไปถึง หมู่ที่ 9  สักประมาณ 3 – 
4 จุด  แจ้งหลุมบ่อเพ่ิมเติม ปากทางหัวสะพานทางเข้าบ้านมั่นคง และมี
ทางปาล์มยื่นล้ ามาบนถนน ขอให้ช่วยด าเนินการตัดแต่ง เพ่ือไม่ให้เกิด
อันตราย และชาวบ้านขอให้ช่วยถมหินหลุมบ่อ หมู่ที่ 9 ริมทางรถไฟ 

น.ส.สมคิด  อินทรกุล - จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565  มีการแลกของขวัญ 
คนละไม่น้อยกว่า 300 บาท เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมกับพนักงาน  จะได้มี
การพบปะสังสรรค์ร่วมกัน 

 - เทศบาลได้ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง  
4 มกราคม 2565  (7 วัน อันตราย)  จะมีการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิก 
อปพร. ร่วมกับ ฝ่ายท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ สามแยก
ปรางค์ชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน แวะเยี่ยมเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่  

 - การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมฯ จะให้ด าเนินการ
ประเมินทางระบบออนไลน์ ว่าสามารถเปิดเรียนได้หรือไม่ เนื่องจาก 
อยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
ซึ่งหากเปิดเรียนจะต้องมีพ้ืนที่ให้เด็ก ๆ ได้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
ต่อคน  และหลังจากวันที่ 14 มกราคม 2565 จะมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลอีกครั้งว่าสามารถเปิดเรียนได้หรือไม่ ถ้าหากสามารถเปิด
เรียนได้ก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบต่อไป  ส่วนในช่วงที่มีการปิด ได้
จัดให้มีระบบการเรียนการสอนแบบ ออนแฮนด์  มีใบงานให้เด็กได้  
 

/ท าที่บ้าน... 
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ท าที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง  ส าหรับค่าอาหารกลางวัน ได้จ่ายให้
ผู้ปกครองไปท าอาหารให้เด็กได้รับประทานที่บ้าน อาหารเสริม (นม) 
จัดซื้อเป็นนมกล่องยูเอชทีแจกจ่ายให้เด็ก โดยให้ผู้ปกครองรับอาหาร
เสริม (นม) และใบงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายกเทศมนตรี - ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
กล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
  ลงชื่อ    ประภาส  อัณฑยานนท์  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประภาส  อัณฑยานนท์) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  29  ธนัวาคม 2564  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/2564  ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  29  ธนัวาคม 2564 

             
    ลงชื่อ     ธันยพงศ์  สกุลเวช    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายธันยพงศ์  สกุลเวช)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

1  มีนาคม  2565 

ลงชื่อ    ชวลิต  เขียดสง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายชวลิต  เขียดสง)  
 
ลงชื่อ    กัณชิต  ค าเสน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายกัณชิต  ค าเสน) 
 
ลงชื่อ   ฐานิตา  เพชรคง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางฐานิตา  เพชรคง)  
 

 


